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เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 

 เม่ือถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาฯ ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกท่ีเขาประชุมมีจํานวน  5  ทาน  
สมาชิกครบองคประชุม  จึงขอเชิญประธานสภาฯ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระตอไป 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ไดกลาวสวัสดีกับสมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม  วันนี้เปนการ
ประธานสภาฯ  ประชุมสภา สามัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2566  กระผมนายสุวิทย   

ทองชนะ  ประธานสภาฯ ขอเปดการประชุมตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  และไดอาน
ประกาศอําเภอกันตัง  เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2566  ตอท่ีประชุม และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ กลาวทักทายสมาชิกสภา และคณะบริหาร ครับวันนี้สมาชิกหมูท่ี 5 คุณนรินทร  เองฉวน 
ประธานสภาฯ          ลาการประชุมนะครับ เนื่องจากติดภารกิจ  

 

มติท่ีประชุม           รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  สําหรับรายงานการประชมุ   
เลขานุการสภาฯ  สภาท่ีนํามารับรองในวันนี้เปนการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2566 

เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566 มีผูเขารวมประชุม 6 ทาน ผูเขารวมประชุมมีคณะ
บริหาร พนักงานสวนตําบล เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
รายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 11 หนา  
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
      รายงานตัวขาราชการยายมาดํารงตําแหนงนักวิชาการ 

    ตรวจสอบภายใน ราย นางกนกวรรณ คงศักดิ์ และบรรจกุรณี 
    พิเศษท่ีไมตองแขงขัน ราย นางวิไลพร  พรหมชวย  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
                        รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจาํป 2566 
     ท่ีประชุมมติรับรอง 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทูถาม  (ไมมี) 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว (ไมมี)  
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอใหม 

    5.1 การกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําป 2566 และ 
    กําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรกของป 2567 
    มีมติเห็นชอบ 
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    5.2 พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบอ 
    บาดาลชุมชนตลาดใหม หมูท่ี 2 งบประมาณ 265,100 บาท 
    มีมติอนุมัติจายขาดเงินสะสม 

              5.3 พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบอ 
              บาดาลเขาตีนแรด หมูท่ี 3  งบประมาณ 227,1700 บาท 

    มีมติอนุมัติจายขาดเงินสะสม 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  ก็ตามท่ีทานสมาชิกนําเรื่องตางๆ เขาสภาเพ่ือให 

    ดําเนินการแกไขปญหาตางๆ นะคะ ขอใหทางสมาชิกได 
    ตรวจสอบหากมีการแกไขก็สามารถนําเสนอแกไขตอท่ีประชุมไดคะ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ นะครับ สมาชิกทานใดจะแกไข พิมพคําผิด หรือ  
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมแกไขตรงไหนขอเชิญครับ ไมมีนะครับ ท่ีประชุมรับรองนะครับ 
  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทูถาม 
                             - ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
                             - ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 
5.1 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2566 
แผนงานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ คาครุภัณฑอ่ืน ศาลพระภูมิ 
งบประมาณ 16,900 บาท  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  ในฐานะเจาหนาท่ีงบประมาณ ขออนุญาตนําเรียน 
   5.1 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2566  

แผนงานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ คาครุภัณฑอ่ืน ศาลพระภูมิ 
งบประมาณ 16,900 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ [แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ขอ ๒๖   
การโอนเงินงบประมาณรายจายตางๆ ใหเปนอํานาจอนุมัติของคณะผูบริหารทองถ่ิน 
เรื่องการโอนงบประมาณ คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง   ซ่ึงโอนลดมาจาก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
2566  งานกอสราง งบลงทุน คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายควนตุงกู – หวยชองสอน หมูท่ี 3 งบประมาณ 498,000 
บาท งบประมาณคงเหลอืกอนโอน 158,000 บาท โอนลด 16,900 บาท  ตั้งจาย
เปนรายการใหม เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือศาลพระภูมิพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด 
ขนาดฐานราก 80*80 ซม. จานรองกวาง 1.20 * 1.20 ม. โตะบูชา ขนาดฐานราก
กวาง 36*36 ซม. ฐานบนกวาง 76*36 ซม. พรอมอุปกรณ  มีความจําเปนตอง 
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เปลี่ยนเสาพระภูมิเนื่องมาจากศาลมีรอยราว ฐานยังคงเดิม ขอเสนอเพ่ือใหสภา
พิจารณาอนุมัติตอไปคะ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ นะครับ ท่ีอธิบายเพ่ิมเติมใหฟง   
ประธานสภาฯ  5.1 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2566  

แผนงานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ คาครุภัณฑอ่ืน ศาลพระภูมิ 
งบประมาณ 16,900 บาท  สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนงบประมาณโปรดยกมือ
ครับ 
 

มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2566  
แผนงานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ คาครภุัณฑอ่ืน ศาลพระภูมิ 
งบประมาณ 16,900 บาท 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ 5.2 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประธานสภาฯ  งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาโตะแหม หมูท่ี 3 สวนท่ีเหลือ งบประมาณ 122,450 บาท 

   ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สนิธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก ตามระเบียบวาระท่ี  

5.2 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566      
งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาโตะแหม หมูท่ี 3 สวนท่ีเหลือ งบประมาณ 122,450 บาท  ตั้ง
จายเปนรายการใหม เพ่ือจายเปนคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาโตะแหม หมูท่ี 3 สวนท่ีเหลือ ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 
พรอมไหลทางขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน ปร.4 ปร.5 ท่ี อบต.บางสัก
กําหนด  สืบเนื่องมาจากถนนสายนี้ ชวงท่ี 1 ลาดยางแลว ชวงท่ี 2 ทําถนนคอนกรีต 
จากเสนในมานอก ยังมีอยูชวงหนึ่งท่ีเปนถนนลูกกรังอยู ชาวบานนําเสนอมาเรา
นําเขาแผนและเขาสภาเพ่ือขออนุมัติ อาจจะดูวาเปนพ้ืนท่ีเล็กนอยแตมีผูสัญจรเปน
จํานวนมาก รายละเอียดตามท่ีไดสงมอบใหกับทุกทานไปแลวนะครับ ขอใหชวยกัน
พิจารณาครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองนายกนะครับ  สมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญนะครับ   
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ระเบียบวาระท่ี 5.2 5.2 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2566  งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคา
กอสรางสิ่งสาธารณูปการ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาโตะแหม หมูท่ี 3 สวนท่ีเหลือ 
งบประมาณ 122,450 บาท  สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนงบประมาณโปรดยกมือ
ครับ 
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มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน  
หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ  แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาโตะแหม หมูท่ี 3 สวนท่ีเหลือ งบประมาณ 122,450 บาท   
 

นายสุวิทย  ทองชนะ 5.3 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566     
ประธานสภาฯ  งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียม 
คสล.หมูท่ี 1 งบประมาณ 289,700 บาท 
ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก ตามระเบียบวาระท่ี  

5.3 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566    
 งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม 
คสล.หมูท่ี 1 งบประมาณ 289,700 บาท  ตั้งจายเปนรายการใหม เพ่ือจายเปน
คาจางโครงการกอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตนทวย หมูท่ี 1 – 5  
ขนาด กวาง 2.10 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 5 เมตร จํานวน 2 ชอง ตามแบบ
แปลน ปร.4 ปร.5 ท่ี อบต.บางสักกําหนด กรณีนี้ก็สืบเนื่องมาจากปลายปท่ีผานมา
น้ําปาไหลหลาก.....น้ําทวมจนขาดไมสามารถสัญจรไดมีชาวบานใชถนนเสนนี้หลาย
ครัวเรือน ขอนําเรียนตอสภาเพ่ือพิจารณาครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีปครับ  ชาวบานหมูท่ี 1 – 5 ใชเสนทางนี้เพ่ือขนผลผลิต 
ประธานสภาฯ  ทางการเกษตร ไมวาจะเปนน้ํายาง ปาลม  เสนทางนี้จะทําใหประหยัดเวลาในการ 

ขนสง ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมคะ โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. 

หมูท่ี 1 เปนปญหาในการสัญจรมาเปนเวลา 2 – 3 ป แลว  ท่ีผานมาปกครองไดรับ
งบประมาณมาจาก SML เทปูนลงมา แตน้ําแรงมาก พัดพาไปหมด งบประมาณใน
การกอสราง โอนลดมาจากโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนตุงกู – 
หวยชองสอน หมูท่ี 3 รอบนี้เราจะไมใชทอซิเมนตเหมือนเดิมแลว เพราะเอาไมอยู 
ตองใชทอลอด รายละเอียดก็ตามเอกสารท่ีไดสงมอบใหกับทานสมาชิกไปแลว ขอ
อนุญาตเพ่ิมเติมแคนี้คะ  
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ นะครับ  ขอเชิญทานจรูญครับ   
ประธานสภาฯ   
 

นายจรูญ  บุญศิริ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3  กระผมนายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.3 หากอยากใหไดความม่ันคง ขอเสนอใหทําเปน 

สะพานจะดีกวาหรือไมครับ  งบประมาณเพียงพอหรือไม 
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นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานจรูญครับ ขอเชิญ คณะบริหารครับ   
ประธานสภาฯ  

 

นายโชติ  มลยงค เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต.บางสัก กระผมนายโชติ  มลยงค  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก ตามท่ีทานสมาชิก 

จรูญไดเสนอมาใหทําสะพาน  กระผมเห็นวาการทําทอเหลี่ยมนาจะแกไขปญหานี้ได
นะครับ  
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานนายกนะครับ  ทอเหลี่ยมนาจะแกไขปญหานี้ได หากทําสะพาน 
ประธานสภาฯ ตองใชงบประมาณจํานวนมาก  ครับ ตามระเบียบวาระท่ี 5.3 พิจารณาอนุมัติโอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกอสราง โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.หมูท่ี 1 งบประมาณ 
289,700 บาท  สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนงบประมาณโปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2566  
งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียม 
คสล.หมูท่ี 1 งบประมาณ 289,700 บาท 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ 5.4 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566     
ประธานสภาฯ  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑเกษตร แผนงานพาณิชย คาซัมเมิรส    

สูบน้ํา (submerse) งบประมาณ 50,000 บาท  
 ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก ตามระเบียบวาระท่ี  

5.4 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566     
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑเกษตร แผนงานพาณิชย คาซัมเมิรส    
สูบน้ํา (submerse) งบประมาณ 50,000 บาท  เพ่ือจายในการจัดซ้ือซัมเมิรส      
3 ตัว ตัวละหม่ืนกวาบาท  สําหรับใชท่ีประปาภูเขา ประปาหมูบาน เพราะตอนนี้เรา
มีบอดาลเกือบ 300 ลูกแลว จึงจําเปนตองมีตัวสํารองไวกรณีฉุกเฉิน เพ่ือแกไข
ปญหาไดทันทวงที  รายละเอียดก็ตามเอกสารท่ีไดสงมอบใหกับทานสมาชิกไปแลว
นะครับ 
  

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีปนะครับ  ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ  

 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  ขออนญุาตชี้แจงเพ่ิมเติมคะ เม่ือกอนเราจะตั้งซ้ือในวัสดุอ่ืน  ...... 

ครุภัณฑ  งบลงทุน  ครั้งแรกตั้งไวแลว  งบประมาณไมเพียงพอก็เลย...... พอตอนนี้มี
เงินก็โอนมาตั้ง  สามแยกควนตุงกู .............  หากเครื่องชํารุดเสียหายเราไมสมารถ
ซ้ือได ตองเปดสภากอนถึงจะซ้ือได  ตรงนี้ก็เปนเรื่องสําคัญ เพ่ือไวซอมแซมตอไป 
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นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ครับ  ตามระเบียบวาระท่ี  
ประธานสภาฯ  5.4 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566     

งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑเกษตร แผนงานพาณิชย คาซัมเมิรส    
สูบน้ํา (submerse) งบประมาณ 50,000 บาท  สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณ โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566     
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑเกษตร แผนงานพาณิชย คาซัมเมิรส    
สูบน้ํา (submerse) งบประมาณ 50,000 บาท   
 

นายสุวิทย  ทองชนะ 5.5 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประธานสภาฯ งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานบริหารท่ัวไป 

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี งบประมาณ 15,000 บาท      
 ขอเชิญคณะบริหารครับ    
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก ตามระเบียบวาระท่ี  
   5.5 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานบริหารท่ัวไป เครื่องพิมพ 
Multifunction เลเซอร หรือ LED สี งบประมาณ 15,000 บาท   รายการนี้ก็มี
ความจําเปนนะครับเพราะพนักงานจําเปนตองใชเครื่องพิมพในการทํางาน  ตั้งจาย
เปนรายการใหม เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ multifunction เลเซอร หรือ 
LED สี  จํานวน 1 เครื่อง  รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวง
ดิจิตอลกําหนด    
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีปครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมคะ เครื่องพิมพนี้เปนเครื่องพิมพสี และ 

สามารถสแกนได เนื่องมาจากจะมีการประเมิน LPA เอกสารท้ังหมดตองสแกนเพ่ือ
แนบเปนไฟลสงใหกับผูประเมิน จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือ ตามมาตรฐานครุภัณฑ 
ICT  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมแคนี้คะ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ครับ เครื่องพิมพก็มีความจําเปนสําหรับการทํางาน 
ประธานสภาฯ  ของเจาหนาท่ี  5.5 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2566 งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานบริหารท่ัวไป 
เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี งบประมาณ 15,000 บาท 
สมาชิกทานใดมีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณโปรดยกมือครับ    
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มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566     
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานบริหารท่ัวไป 
เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี งบประมาณ 15,000 บาท      

 

นายสุวิทย  ทองชนะ 5.6 ขอความเห็นชอบในการขอใชพ้ืนท่ีในเขตอุทยานแหงชาติ และเขตปา
ประธานสภาฯ  ชายเลน เพ่ือซอมแซมและสรางใหมในพ้ืนท่ีของรัฐ  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตและท่ีอยูอาศัย (บานม่ันคง) ของสถาบันองคกรพัฒนาชุมชน ในพ้ืนท่ี ตําบล
บางสัก  ขอเชิญทานสมาชิกหมูท่ี 3 ทานจรูญ  บุญศิริ 

 

นายจรูญ  บุญศิริ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3  กระผมนายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.3  ครับสําหรับวาระนี้ท่ีนําเขาสูสภาเพ่ือใหความ 

เห็นชอบ ก็เนื่องมาจากตําบลบางสักไดรับงบประมาณมา 1,485,000 บาท เพ่ือ
บริหารจัดการท้ัง 6 หมูบาน ไมวาจะเปนบานท่ีกําลังจะกอสราง ตอเติม ตองเปน
บานท่ีเสื่อมโทรม ไมมีเงินจะซอมแซม โดยมีขอกําหนดวาพ้ืนท่ีตองเปนพ้ืนท่ีปาท่ีอยู
ในพ้ืนท่ีของรัฐ  และตองขอความเห็นชอบจากสภาเพ่ือจะไดดําเนินการตอไปพรอม
กันทุกหมูบานนะครับ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานจรูญ นะครับ  ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  5.6 ขอความเห็นชอบในการขอใชพ้ืนท่ีในเขตอุทยานแหงชาติ  

และเขตปา ชายเลน เพ่ือซอมแซมและสรางใหมในพ้ืนท่ีของรัฐ  ตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและท่ีอยูอาศัย (บานม่ันคง) ของสถาบันองคกรพัฒนาชุมชน ในพ้ืนท่ี 
ตําบลบางสัก  ก็เปนการใหความเห็นชอบในการใชพ้ืนท่ีอุทยาน ปาชายเลน เขาหาม
ลา  ในสวนของรายละเอียดพ้ืนท่ีตรงไหน หมูไหน พิกัดท่ีเทาไหร จะไดนํามาเสนอ
เพ่ิมเติม ขณะนี้ดําเนินการมาสําเร็จแลวประมาณ 60%  เรื่องนี้ท่ีนําเขาสภาก็เพ่ือ
บรรเทาความเดือดรอนดานท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบางสักคะ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ นะครับ และขอบคุณทานจรูญ ท่ีไดชวยเหลือพ่ีนอง 
ประธานสภาฯ  ตําบลบางสักเรานะครับ  ตามระเบียบวาระท่ี 5.6 ขอความเห็นชอบในการขอใช 

พ้ืนท่ีในเขตอุทยานแหงชาติ และเขตปา ชายเลน เพ่ือซอมแซมและสรางใหมในพ้ืนท่ี
ของรัฐ  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท่ีอยูอาศัย (บานม่ันคง) ของสถาบัน
องคกรพัฒนาชุมชน ในพ้ืนท่ี ตําบลบางสัก สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบโปรดยก
มือครับ 
 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอเชิญนะครับ  สมาชิกทานใดจะเสนอขอเชิญนะครับ ขอเชิญทานจรูญ ครับ 
ประธานสภาฯ  
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นายจรูญ  บุญศิริ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3 กระผมนายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.3  กระผมมีปญหาเรื่องน้ํานะครับ เรื่องการเปด – 

ปด น้ํา  ไมเปนระบบ ผมเองไดเสนอเวลาเปดปดไปแลวอยากใหเจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบไดลงไปพูดคุยทําความตกลงกับชาวบาน  แบงเวลาเปดปดกันใหชัดเจน 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานจรูญ ครับ ขอเชิญทานพิเชษฐ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายพิเชษฐ  อัตกลับ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.2 กระผมนายพิเชษฐ  อัตกลับ ส.อบต.ม.2  ชาวบานฝากมาครับ  เรื่องไฟสองสวางขาง

ถนนในแตละซอยฝากประธานไปยังบริหารนะครับ ขอบคุณเรื่องถนนท่ีซอมแซมไป
แลวดวยนะครับ  

 

นายสุวิทย  ทองชนะ มีสมาชิกทานใดจะเพ่ิมเติมหรือไมครับ ขอเชิญบริหารครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สนิธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก  ตามท่ีทานสมาชิกไดนําเสนอเรื่อง

ตางๆ เขาสูสภานะครับ  
- ทานพิเชษฐ ส.อบต.ม.2  เรื่องไฟฟาสองสวาง ตอนนี้ท้ัง 6 หมูบานนะครับ ไฟ

ติดบางไมติดบาง กระผมรับเรื่องไวพิจารณาดําเนินการตอไปครับ 
- ทานจรูญ ส.อบต.ม.3 ทาง อบต.ไดดําเนินการวางทอลูกใหมแลว ประปาสาย

บานนายถนุ เพ็ชรฤทธิ์ วันนี้ไดดําเนินการขุดทอนาจะถึงถนนใหญแลว ระยะทาง
ประมาณ .....  นาจะเสร็จสิ้นภายใน 2 – 3 วันนี้  

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีปครับ ขอเชิญทานประมวล ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายประมวล  ทองนวล เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.6 กระผมนายประมวล  ทองนวล ส.อบต.ม.6 กระผมขอยางมะตอยไปซอมถนน สาย

เขาพลู – ควนตุงกู เพ่ือไมใหเปนอันตรายตอผูสัญจรไปมา 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ มีสมาชิกทานใดจะเพ่ิมเติมหรือไมครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ เลขานุการสภาฯ  สําหรับระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ ทางงานสาธารณสุข แจง

มานะคะ ตอนนี้ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายการขับเคลื่อนโครงการสราง
เสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดกอนกําหนด เพ่ือใหการทํางานและเพ่ือให
บรรลุผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรมโดยใหอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและมีแนวทางการดําเนินการของ
อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหอําเภอแตงตั้งคณะกรรมการ 
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ขับเคลื่อนโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดกอนกําหนด  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีคําสั่งแตงตั้งกรรมการ ประกอบดวย 
1. นายกองคการบริหารสวนตําบล   ประธานกรรมการ 
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล   รองประธานกรรมการ 
3. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   กรรมการ 
4. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  กรรมการ 
5. กํานัน      กรรมการ 
6. ผูใหญบานทุกหมูบาน     กรรมการ 
7. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  กรรมการ 
8. ผูแทนเครือขายภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา  กรรมการ 

ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และภาคสื่อสารมวลชน ภาคละ 1 คน 

9. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    เลขานุการ 
10.  ผูอํานวยการสํานัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ผูชวยเลขานุการ 
นี่ก็เปนงานใหมท่ีจะใหทองท่ีขับเคลื่อน ในสวนของสมาชิกขอสภาองคการบริหาร
สวนตําขอใหท่ีประชุมไดคัดเลือกสมาชิก 1 ทาน เพ่ือเปนกรรมการคะ 

  

นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ครับ  ขอใหทานสมาชิกไดคัดเลือกตัวแทน 
ประธานสภาฯ ของสมาชิกสภา 1 ทาน ครับ ขอเชิญทานจรูญ ครับ 
 

นายจรูญ  บุญศิริ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3 กระผมนายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.3  กระผมขอเสนอ นางสาวมาลี หลําหลง ครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ครับขอบคุณทานจรูญครับ ขอใหท่ีประชุมไดรับรองครับ 
ประธานสภาฯ   
 

มติท่ีประชุม รับรอง 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ครับ สมาชิกทานใดจะเ พ่ิมเติมหรือไมครับ 
ประธานสภา  หากไมมี ขอขอบคุณคณะบริหาร สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีเสียสละ 

เวลาเขารวมประชุมนะครับ กระผมขอปดการประชุมครับ 
 

ปดประชุมเวลา  15.00 น. 
 

ลงชื่อ                                ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาววิไล  เก้ือมณี)     

        เลขานุการสภา อบต.บางสัก 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แลว (พิมพ)  ถูกตองแลว 
 
 

          ลงชื่อ   จรูญ  บุญศิริ            ประธานกรรมการ 

                                                      (นายจรูญ  บุญศิริ) 
 
 

   ลงชื่อ  นรินทร  เองฉวน         กรรมการ                  ลงชื่อ   มาลี  หลําหลง            กรรมการ 
            (นายนรินทร  เองฉวน)                                      (นางสาวมาลี  หลําหลง) 
 
 

 สภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลวเม่ือวันท่ี      
 
 

    ลงชื่อ  สุวิทย  ทองชนะ       ผูตรวจรายงานการประชุม 

           (นายสุวิทย  ทองชนะ) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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